

Số: 1111 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và theo dõi án hành chính năm 2021

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và theo dõi án hành chính năm 2021. Thành phần tham dự gồm:

1. Tại điểm cầu UBND tỉnh:

Đại biểu cấp tỉnh gồm: Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và phòng nghiệp vụ có liên quan thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh (Ban Chỉ đạo) có mặt 12/15. Vắng 03 (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Dân tộc).

2. Tại điểm cầu UBND cấp huyện:

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: An Biên, An Minh, Châu Thành, Giang Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất, Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải, Phú Quốc, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận. Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Gò Quao, Rạch Giá và cùng lãnh đạo các ngành có liên quan của cấp huyện (vắng lãnh đạo UBND huyện Tân Hiệp).

Sau khi nghe Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tổng kết Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính năm 2021 và phương hướng năm 2022; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị. Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng kéo dài từ năm 2020 đến năm 2021, ảnh hưởng rất lớn đến các mặt về kinh tế - xã hội,..., trong đó có công tác thi hành án dân sự



và theo dõi án hành chính. Nhưng với sự quyết tâm, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành có liên quan đã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính do Bộ Tư pháp giao trong năm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như báo cáo đã nêu thời gian qua.

Về ý kiến phát biểu, kiến nghị của đại biểu tại điểm cầu UBND tỉnh và tại điểm cầu UBND 15 huyện, thành phố rất thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cần tiếp thu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc nhằm nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính trong năm 2022.

Trong năm 2021, số việc phải thi hành án còn tồn chuyển sang năm sau khá lớn, án hành chính thi hành đạt thấp, sự phối hợp giữa các ngành một số mặt còn hạn chế. Do đó năm 2022, Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm sau đây:

1. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; xây dựng, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Tham mưu UBND cùng cấp rà soát, đánh giá và có kế hoạch chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức thi hành có hiệu quả những bản án dân sự, hành chính có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài; vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, phần đấu đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao cho ngành thi hành án. Tập trung tổ chức đưa các vụ án có điều kiện thi hành ra thi hành dứt điểm, phần đấu kết quả thi hành án năm 2022.

2. Ban Chỉ đạo thi hành án phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự 02 cấp và các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức thi hành các vụ khó khăn phức tạp kéo dài, các vụ có kết luận của Ban Chỉ đạo, các vụ cưỡng chế, các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

3. Người đứng đầu đơn vị tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật về công tác thi hành án dân sự; án hành chính để nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, từng bước thực hiện nghiêm chỉnh, đi vào nề nếp. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi hành án dân sự; hành chính định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

4. Các ngành cần tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất là các quy định pháp luật, những văn bản mới ban hành liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính.

5. Đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng.

KHICN
PHÒNG
BAN
TƯ PHÁP
TỈNH
ĐÀ NẴNG

6. Thành viên Ban Chỉ đạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, đơn vị, có trách nhiệm chỉ đạo hoặc đề xuất tập thể lãnh đạo ngành, đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của ngành, xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác thi hành án dân sự; thi hành án hành chính. Nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để tháo gỡ.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện. / *mm*

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, vtttrinh (1b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo

